
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

หมอชาย”นัดดูที่ดินสร้างรพ.หาดใหญ่2     
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (songkhlafocus  ) 
    -หลังจากท่ี นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการนำเสนอ“โครงการพัฒนาเมือง
สุขภาพ (Healthy City) โดยมีโรงพยาบาลหาดใหญ ่2 เป็นศูนย์กลางการพัฒนา”สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 
2567 ที่ผ่านมา โดยสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ ได้เสนอที่ดิน ป่าควนสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ ขนาด 1,382 ไร่ 1 งาน 
12.4 ตารางวา จำนวน 1 แปลง ให้พิจารณา แต่มีผู้แย้งว่าในที่ดินดังกล่าว มีประชาชนใช้ประโยชน์อยู่ เป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชน และเสนอที่ดินแปลงอื่นให้พิจารณาแทน    จึงเป็นเหตุให้มีการขยายเวลาร่วมกันพิจารณาเพิ่มเตมิอีก 
2 สัปดาห์ ต่อมาวันที่ 25 ตุลาคม 2567 โรงพยาบาลหาดใหญ่และสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่มีการประชุมเพื่อเลือกที่ดิน  ซึ่งได้
เลือกที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการนำเสนอผลการเลือกที่ดินต่อ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ ในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 

นักสาธารณสุขได้ค่าตอบแทน ‘ฉ.5’  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage ) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเพิ่ม “นักสาธารณสุข - นักฟิสิกส์การแพทย์” ใน
นิยามนักวิทยาศาสตร์ ตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566   ดังนั ้น จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบและแจ้งผู ้เกี ่ยวข้อง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในสังกัด สธ. ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายบริการสุขภาพให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย 

 

ขึ้นทะเบียนยาความเสี่ยงต่ำ 
    ส ื ่อท ี ่นำเสนอ :  นสพ. ไทยร ัฐ เว ็บไซต ์ (ไทยร ัฐ , กร ุงเทพธ ุรก ิจ , ไทยโพสต์ , มต ิชน , newtv, thailandplus, 
thaitodaynews) 
    - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ประกาศใช้ช่องทางใหม่ในการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน  
แบบยาความเสี่ยงต่ำ โดยจัดทำเป็นโมโนกราฟ ทำให้ลดเอกสารและระยะเวลาในการประเมินขึ้นทะเบียนตำรับ อำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีโมโนกราฟที่ได้รับรอง 20 รายการ โดยสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์กองยา หัวข้อยาความ
เสี่ยงต่ำ (https://drug.fda.moph.go.th/lowrisk) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองยา อย. โทรศัพท์ 0 2590 
7000 ต่อ 70978 รวมถึง เปิดช่องทางให้นักวิจัย หรือผู้ประกอบการ เสนอเพิ่มจำนวนโมโนกราฟได้ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ สรรพคุณใหม่ เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่สามารถขึ้นทะเบียนได้จริง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการวิจัยพัฒนายา และปชช.
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวดเร็ว 

 

วิธีสื่อสารเมื่อเพ่ือนร่วมงานเครียด 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) 
   -นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงาน โดยเฉพาะการสื่อสาร
ระหว่างคนทำงานร่วมกัน ทั้งหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หากกำลังเผชิญปัญหาเครียดต้องการความช่วยเหลอื เสี่ยงซึมเศร้า ให้
สัมผัสด้วยการแตะบริเวณไหล่ แตะมือ แตะบ่า แต่ต้องระวังบริบทเพื่อนต่างเพศ พูดคุยด้วยประโยคปลายเปิดสั้น ๆ สื่อสารว่า
มีความสำคัญ เป็นคนมีคุณค่าในตัวเอง หรือแนะนำให้โทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 

 

กรมอนามัย ขับเคลื่อนภารกิจให้ประชาชนสุขภาพดี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews ) 

 

ประจำวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2567 
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    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและช้ีแจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อ
กำหนดทิศทางขับเคลื่อนเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืนตอบโจทย์ประชาชน สอดคล้องเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์
ชาติที่ตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัล มุ่งพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยสู่ความเป็นเลิศ 
โรคอ้วนในเด็ก 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ , เว็บไซต์ thaitodaynews  
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนขับเคลื่อนการ
ป้องกันและควบคุมปัญหาโรคอ้วนในเด็ก" ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ในเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
เพื่อให้เด็กไทยมีร่างกายจิตใจที่แข็งแรง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีในอนาคต 

 

อาการผีเข้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, Mcot, เดลินิวส์ออนไลน์) 
     -นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยอาการคล้ายผเีข้า เกิดจากความผิดปกติของระบบจิตประสาท ซึ่ง
มีโรคหรือภาวะความผิดปกติหลายอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยหรือญาติรู้สึกเหมือนว่าโดนผีเข้า เช่น ภาวะสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกัน
ผิดปกติต่อตัวรับ ภาวะสมองอักเสบจากตัวรับชนิดอื่นๆ โรคลมชัก และภาวะสมองเสื่อม ซึ่งทุกอาการสามารถอธิบายได้ด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันก่อนกระบวนการทางไสยศาสตร์หรือความ
เชื่อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่รวดเร็ว จะช่วยให้หายเป็นปกติและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย  

 

เตือนการใช้สเต็มเซลล์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, hfocus) 
    - รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ กล่าวถึง สถานการณ์การใช้สเต็มเซลล์เถื ่อน ว่า ขณะนี้ไทยติดอันดับวอชลิสต์
หลอกลวงผู้ป่วยเข้ามารักษา ซึ่งแพทยสภากำหนดการใช้สเต็มเซลล์นำไปใช้รักษาโรค ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไข
กระดูกฝ่อรุนแรง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กลับเป็นซ้ำ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียรุนแรง โรคมะเร็งในเด็กบางประเภท และโรค
ภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติในโรคหนังแข็ง รวมไปถึงโรคเกี่ยวกับกระจกตา ซึ่งการใช้รักษาโรคหากไม่มีการลงทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจะมีความผิดทางจริยธรรมร้ายแรง เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 9 ทั้งนี้ หากมีข้อบ่งช้ีว่า 'สเต็มเซลล์' สามารถใช้รักษา
โรคใดได้โดยถูกต้องและมีงานวิจัยรองรับ แพทยสภายืนยันจะมีการประกาศในทันทีเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อปชช. 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์   
    - แพทยสภา จัดเวทีเสวนาด่วนประเด็น “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สเต็มเซลล์” โดยสรุปคือ การเก็บสเต็มเซลล์ไว้ใน
ธนาคารสเต็มเซลล์นั้นยังไม่มีความจำเป็น และมีโอกาสที่ใช้ได้น้อยแค่เพียง 0.001%-0.04% ซึ่งสเต็มเซลล์จากรก สภากาชาด
ไทยได้ทำลายทิ้งหมดแล้วเพราะไม่เคยมีใครขอใช้แม้จะเก็บมานาน 10 ปี ส่วนการใช้สเต็มเซลล์จากรากผมเพื่อนำมาปลูกผม
ยังอยู่ในข้ันการวิจัย ใช้ไม่ได้จริง ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ในธนาคารเซลล์เช่นกัน พร้อมเตือนไทยติดอันดับวอชลิสต์ของโลก
ด้านการหลอกลวงผู้ป่วยฉีดสเต็มเซลล์ ดังนั้น หากถูกเรียกเก็บเงินจากผลิตภัณฑ์ประเภทส เต็มเซลล์ นอกเหนือไปจากการ
ทดลองทางคลินิก ให้สันนิษฐานว่าข้อเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผิดกฎหมาย 

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus) 
    -นายทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกมธ.สธ. สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ท่ีประชุมกมธ. มีการพิจารณา กรณี ปชช.ร้องเรียน
เรื่องการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้ดารา อินฟลูเอนเซอร์ และคนที่มีอิทธิพลทางความคิดมาโฆษณา เพื่อ
ขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดรู้สึกคล้อยตามว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะทำให้มีสุขภาพดี และได้ผลลัพธ์
ที่ดีตามที่มีการโฆษณา โดยจะส่งเรื่องดังกล่าวให้ อย. ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการลงโทษต่อไป 

 

ถ่ายโอน รพ.สต. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ทำการวิจัย “มุมมองและความหวังของประชาชน ต่อการถ่ายโอน รพ.สต. สู่การบริหาร
จัดการของอปท.” มีข้อค้นพบจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. มุมมองและความคาดหวังของปชช.ต่อการถ่ายโอน รพ.สต. โดย
คาดหวังว่า “รพ.สต. จะมีบริการทุกอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับ รพ.” 2. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณและคุณภาพการ
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ให้บริการของ อบจ. ส่วนใหญ่ยังไม่พบปัญหา รวมถึงการเงินการคลังมีการเตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน 
ในส่วนยา และเวชภัณฑ์ยังคงมีการสนับสนุนกับ รพ.แม่ข่ายเหมือนเดิม 3. ผลกระทบจากการถ่ายโอน รพ.สต. พบกา ร
ให้บริการยังเป็นไปตามภารกิจเหมือนเดิม และมุ่งที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 4. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรท้องถิ่นในการ
รองรับการบริการสุขภาพ พบท้องถิ่นมีการเตรียมการเรื่องบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังท่ีจะถ่ายโอน ส่วนการเตรียมการของ
หน่วยงาน สธ.มีการเตรียมการทุกอย่างเพื่อลดปัญหา ส่วนการส่งข้อมูลการให้บริการยังลงผ่าน HDC เหมือนเดิม และ 5. 
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานถ่ายโอน ได้แก่ 1. งปม. และการใช้งปม.ยังมีความไม่ชัดเจน 2. นโยบายจาก 
สสจ. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการจัดสรรอัตรากำลัง 3. ความก้าวหน้าของ ขรก. และจนท.ยังไม่ชัดเจน การปรับตัวเรื่องสาย
บังคับบัญชา 4. พื้นที่ให้บริการคับแคบ ยากต่อการขยายตัว 5. ภาวะผู้นำของของหัวหน้า รพ.สต. ยังมีไม่พอ 6.มีความกังวล
เรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และค่าตอบแทน และ 7. การสื่อสาร การตีความของหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคยังเข้าใจ
ไม่ตรงกัน 
ผู้หญิงไม่สูบบุหร่ี เสี่ยง มะเร็งปอด สูงขึ้น  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporter ) 
   - ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทาง  ด้านการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรวงอก 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดเผยว่า สถิติผู้ป่วย มะเร็งปอด ทั่วโลกลดลง เนื่องจากจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง แต่กลับพบว่าผู้หญงิ
ที่ไม่สูบบุหรี่ มีอัตราการเกิดมะเร็งปอดสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 35-54 ปี พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน 
สาเหตุยังไม่แน่ชัด แต่คาดว่าอาจเกิดจากผู้หญิงเผาผลาญสารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ต่างจากผู้ชาย หรืออาจมีความอ่อนไหวต่อ
มลพิษทางอากาศและก๊าซเรดอน ซึ่งเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่พบในบางพื้นที่  จากข้อมูลสถิติ คาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีผู้ป่วย
มะเร็งปอดรายใหม่เพศหญิงในประเทศไทยมากกว่า 11,200 คน เพิ่มขึ้น 35% จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 8,300 คน ปัจจัย
เสี ่ยงนอกจากบุหรี ่ มลพิษ ยังรวมถึงพันธุกรรม โดยเฉพาะการกลายพันธุ ์ของยีน EGFR ซึ่งพบมากในประชากรเอเชีย 
โดยเฉพาะผู้หญิง ประมาณ 30-40% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในเอเชีย มียีน EGFR กลายพันธุ์ ซึ่งพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และ
พบในผู้ป่วยท่ีไม่สูบบุหรี่ด้วย ดังนั้น ผู้หญิงเอเชียท่ีอายุน้อยจึงมีความเสี่ยงมะเร็งปอดจากปัจจัยนี้ 

 

รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมรับส่งผู้ป่วยบัตรทอง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus  
     -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยนพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัย
ลักษณ์ แถลงความร่วมมือการขึ้นทะเบียนรพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อโรคทางสมอง ระบบ
ประสาทและกระดูกสันหลัง” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรพ.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรม 7 
รายการที่ประกาศเป็นสิทธิประโยชน์แล้ว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและใช้งานในประเทศ ลดการนำเข้า ประหยัด
งบประมาณได้กว่า 300 ล้านบาท 

 

โครงการขอให้หายดี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mitthai, newswit, inn, thaipr, ryt9, hfocus)  
    - นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการขอให้หายดี เพื่อผู้ป่วย
ติดเตียงและครอบครัว จ.ปทุมธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงในประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรผ่านแนวคิด “สุขภาวะ 4+1 มิติ” ซึ่งประกอบด้วย สุขภาวะทาง
กาย จิตใจ สังคม ปัญญา และการเงิน เพื่อช่วยผู้ป่วยและครอบครัวให้มีสุขภาพดีอย่างครอบคลุม สนับสนุนทั้งด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบ Telemedicine เพื่อลดปัญหาการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแล นอกจากน้ี โครงการยังมีแผนขยายพื้นท่ีดูแลทั่วประเทศและพัฒนาแนวทางร่วมกับองค์กรต่างประเทศ 

 

เพลิงไหม้โกดังผลไม้อบแห้ง จ.เชียงราย   
    สื่อที่นำเสนอ : สื่อท่ีนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, Ch7) 
     -นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอบลำไย ในพื้นที่หมู่ 10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย เกิดควันดำกระจายไปทั่วบริเวณ ว่า แม้ไม่มีสารเคมีอันตรายแต่สารหล่อเย็นจากห้องเย็นอาจส่งผลต่อ
สุขภาพหากสูดดมในปริมาณมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หายใจลำบาก 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

หรือหลอดลมอักเสบ ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืดที่อาจกำเริบได้ พร้อมแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสูดดมควัน
ในบริเวณใกล้เคียง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
จี้ สธ. แก้ปัญหาบุคลากร 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก) 
   -ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข. และประธานชมรมเภสัชชนบท กล่าวถึงกรณีเภสัชกรของ 
รพ.พระรามเก้า เสียชีวิตหลังเครียดจากความกดดันในการทำงานและหัวหน้างาน รวมทั้งถูกกดดันให้ลาออกว่า ความกดดัน
ของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรหรือทางด้านสาธารณสุขมีมากอยู่แล้ว ต้องแบกรับความคาดหวังของผู้ป่วย อยากให้รัฐบาล 
โดย สธ. จัดคลินิกดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือวิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพทางด้าน
จิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถผลักดันเป็นหนึ่งในกิจกรรมของด้านจิตเวชได้ตามที่ สธ. ให้ความสำคัญด้านจิตเวชอยู่
ในขณะนี้ รวมถึงเรื่องยาผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นยานอกบัญชีหลัก ผู้ป่วยซึมเศร้าต้องใช้ยาราคาแพง หากสามารถปรับให้มาอยู่ใน
หลักประกันสุขภาพได้ จะทำให้เข้าถึงยาได้มากข้ึน 

 

เตรียมรับมือถูกฟ้องกลับ 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว 
   -นายชาตรี พินใย ที่ปรึกษาอธิบดีกรม สบส. เผย จากกรณี สบส. -อย.-ปคบ. เข้าตรวจค้นคลินิกเอกชนหลังมีผู ้ร้องว่า
พยาบาลขโมยรกจาก รพ.แห่งหนึ่ง ส่งขายเพื่อนำไปผลิตสเต็มเซลล์ฉีดเข้าใบหน้าและศีรษะ โดยไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกับ 
อย. ถือเป็นความผิด ซึ่งจากการทลายแหล่งผลิตดังกล่าวเป็นการทำลายธุรกิจมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ทำให้เจ้าของคลินิก
เตรียมฟ้องกลับ จนท. ทั้งนี้ สบส. ได้ทำรายงานเหตุการณ์และรายละเอียดการตรวจค้นหาให้ รมว.สธ. ทราบแล้ว และไดข้อ
ความร่วมมือจากแพทยสภาให้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อยืนยันหลักเกณฑ์การใช้สเต็มเซลล์ที่ถูกต้อง 

 

ปัญหาบุหร่ีไฟฟ้า 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน 
   -เสนอบทความ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งยังไม่ได้อนุญาตให้ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทย แต่ข้อเท็จจริงมีการจำหน่ายทั้งใน
ร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้แพร่หลายในกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ คงต้องเร่งรีบ เพราะนอกจากบุหรี่ไฟฟ้า ยัง
พบผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไอระเหย (HTP- Heated Tobacco Product) ที่ให้ความร้อนในระดับหนึ่งผ่านนิโคตินแบบแท่ง และ
ปล่อยไอระเหยเพื่อการสูบ เริ่มเป็นท่ีนิยมในกลุ่มเยาวชน และส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ
กันแก้ปัญหาเรื่องนี้ 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., hfocus, mcot, bugaboo, ch7) 
   -แกนนำเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพเยาวชน และมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว กว่า 50 คน แต่งกายด้วยชุดแฟนตาซีผี เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กและเยาวชน ในคอนเซ็ปต์ "รัฐอย่าลวง เด็กจะหลอน" เข้ายื่นหนังสือถึง นายกฯ แพทองธาร ขอให้มีการกำหนดนโยบาย
ปกป้องเด็ก และเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด กัญชา กระท่อม 
อุบัติเหตุ โดยตอนท้าย เยาวชนมีการทำกิจกรรมทุบทำลายบุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบด้วย โดยมี นายพันศักดิ์ 
เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน สำนักปลัดสำนักนายกฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน 

 

 


